

บาท/ดอลลาร์เข้านี้แข็งค่าต่อเนื่อง, นักลงทุนต่างชาติยังเข้าซื้อบาท

*บาท/ดอลลาร์เข้านี้แข็งค่าต่อเนื่อง หลังนักลงทุนต่างชาติยังเข้าซื้อบาท ขณะที่แรงซื้อดอลลาร์จากผู้ประกอบการในประเทศ เริ่มชะลอลงก่อนเข้าสู่ช่วงวันหยุดยาว

*บาทยังคงอยู่ใกล้ระดับแข็งค่ามากสุดในรอบเกือบ 16 ปี

*เบนทรวงตัวที่ระดับต่ำสุดในรอบเกือบ 4 ปี เมื่อเทียบดอลลาร์ ในการซื้อขายที่ตลาดเอเชียเข้านี้ ขณะที่นักวางแผนกลยุทธ์คาดว่า เยนจะร่วงหลุดระดับ 100 เยนในอีกไม่กี่วันข้างหน้า หลังธนาคารกลางญี่ปุ่น (บีโอเจ) ประกาศมาตรการการเงินแบบเชิงรุกมากที่สุด ออกมาแล้ว

*นายทาโร เอโซะ รมว.คลังญี่ปุ่นกล่าวว่า เยนอยู่ในระยะปรับฐานหลังปรับขึ้นอย่างมากในช่วงที่ผ่านมา ขณะที่ยืนยันว่า นโยบายการเงินของญี่ปุ่น มีเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเงินฝืด ไม่ใช่ทำให้เยนอนค่าลง

*นักลงทุนยังรอดูสัญญาณจากข้อมูลการค้าของจีนในวันนี้ ซึ่งอาจพบว่ายอดส่งออกร่วงลง หลังเพิ่มขึ้นในเดือนก.พ.

*นักลงทุนจะรอดูรายงานการประชุมนโยบายครั้งล่าสุด ของธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) เพื่อหาสัญญาณบ่งชี้ว่า เฟดอาจจะชะลอหรือยุติโครงการซื้อสินทรัพย์หรือไม่

*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 29.041 บาท

*09.12 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 28.93/96 จาก 29.00/03 เมื่อวาน ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 28.92/96 จาก 29.02/04 เมื่อวาน

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 99.08/09 จาก 98.96 ในตลาดยุโรปเมื่อวาน

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.3084/86 จาก 1.3042 ในตลาดยุโรปเมื่อวาน

"ดูแล้วก็ยังมีโอกาสที่จะไหลไปได้เรื่อยๆ(บาทแข็งค่า) เพราะ flow จาก offshore ยังมาอยู่ หุ่นเราช่วงนี้อาจจะโดนขายต่อเนื่อง แต่ถ้าดูในบอนด์ต่างชาติก็ยังซื้ออยู่เรื่อยๆ" ดีลเลอร์ กล่าว

เขา กล่าวว่า เงินบาทเข้านี้ยังแข็งค่าขึ้นต่อเนื่อง โดยเป็นผลจากการเข้าซื้อบาทของนักลงทุนต่างชาติ ขณะที่แรงซื้อดอลลาร์จากผู้นำเข้า เริ่มชะลอลง เพราะใกล้เข้าช่วงหยุดสงกรานต์

ดีลเลอร์คาดว่า เงินบาทวันนี้จะมีแนวต้านที่ 28.80 และแนวรับที่ 28.95

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้ใช้เสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้